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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่  1  ประจ าปี 2566 

วันที่  7  สิงหาคม  2566  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ส านักงานเทศบาลต าบลบา้นตาด  ชั้น 2 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด บุญเล่ียม  พิมพ์ศรี  
2 นายสงกา รัตนงาม รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สงกา  รัตนงาม  
3 นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุภาพร  สร้อยโพธิ์  
4 นางสาวปรางทอง  อนุอัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ปรางทอง  อนุอัน  
5 นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุจิตรา  สอนสุภาพ  
6 นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด เทพริทธิ์  ประทุมสอน  
7 นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมจิต  จันทร์ชิรัตน์  
8 นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง  
9 นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี  

10 นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุมาลี  โฮมชัย  
11 นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สุวิทย์  พิมพ์ศรี  
12 นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ไทยแลนด์  ไชยเทพ  
13 นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด วชิรวิชญ์  ภาวะชาติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชาตรี  สารีจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ชาตรี  สารีจันทร์  
2 นายช านาญ  มาดขาว รองนายกเทศมนตรี ช านาญ  มาดขาว  
3 นางสุดถนอม  อินทมล รองนายกเทศมนตรี สุดถนอม  อินทมล  
4 นายสุรชัย  มาสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรชัย  มาสุข  
5 นายสมัย  น้อยรามศูนย์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมัย  น้อยรามศูนย์  
6 นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง รองปลัดเทศบาล วิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง  

7 นายนิมิตร์  บุตรศรีน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง นิมิตร์  บุตรศรีน้อย  

8 นายอลงกรณ์  กัณหา ผู้อ านวยการกองการศึกษา อลงกรณ์  กัณหา  

9 นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ ผู้อ านวยการกองคลัง ณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ  

10 นางธีรประภา  ทองวิเศษ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ธีรประภา  ทองวิเศษ  

11 นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง หัวหน้าส านักปลัด ภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง  

12 สิบเอกสมพร  หีบแก้ว ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ สมพร  หีบแก้ว  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
13 นางนฤมล  ซอเรต์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นฤมล  ซอเรต์  
14 นางสาวพัทธนันท์  โคตรศรีวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล พัทธนันท์  โคตรศรีวงษ์  

15 นางสาวธัญธิดา  ชูด า นิติกร ธัญธิดา  ชูด า  
16 นางกนิษฐาพร  เกษรราช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กนิษฐาพร  เกษรราช  
17 สิบเอกสุรศักด์ิ  แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการ สุรศักด์ิ  แสงศิลา  
18 นางฉวีวรรณ  เหลืองงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ฉวีวรรณ  เหลืองงาม  
19 นางสาวศรีสุภาค์  หลักฐาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศรีสุภาค์  หลักฐาน  

20 นางล าไพ  เคหาไส ผู้ใหญ่บ้านหมู่  13 ล าไพ  เคหาไส  

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ เลขานุการสภา
เทศบาลฯ กล่าวเชิญนายบุญเล่ียม พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาลต าบล
บ้านตาด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วขึ้นประจ าท่ีเพื่อ
ด าเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปี  2566 ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีเคารพ 
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  1 ประจ าปี ๒๕๖6   เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าครบ     
ผมขอเชิญประธานสภาเทศบาล  เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี ๒๕๖6 ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  
ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.2566  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ  มีดังนี้ 
เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด  ขอความอนุเคราะห์ให้
นายกเทศมนตรีเข้มงวดเรื่องมารยาทในการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
ท้ังของพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างและลูกจ้าง  ไม่ว่าจะเป็น
มารยาทต่อผู้อยู่ในส่วนราชการรวมท้ังผู้มาติดต่อราชการ  ควรรักษา
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 

ที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
                                         รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เข้าสู่การประชุมสภาต าบลบ้านตาด สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  
พ.ศ.2566  ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 
2  ประจ าปี  2566  เมื่อวันท่ี  24 พฤษภาคม  2566 เชิญเลขาฯช้ีแจงต่อท่ี
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ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ระเบียบวาระท่ี 2 เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุม ซึ่งเป็นการรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัย 2 ประจ าปี   2566  เมื่อวัน ท่ี 24  
พฤษภาคม  2566  โดยรายงานการประชุม ดังกล่าว  มีจ านวนท้ังหมด  20  
หน้ากระดาษ   
ในหน้าท่ี 1 – หน้าท่ี 2 เป็นรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม และผู้เข้าร่วม
ประชุม   
ในหน้าท่ี  2 เป็นระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  หน้าท่ี 
3  เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2566  
เมื่อวันท่ี  5  เมษายน  2566   
และในหน้าท่ี  5  เป็นระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ต้ังแต่หน้าท่ี   
5 - หน้าท่ี 8 ญัตติท่ี  06/2566  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อ ต้ัง จ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 (ส านัก
ปลัดเทศบาล) ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ   
ต้ังแต่หน้าท่ี 8 - หน้าท่ี  14 เป็น ญัตติท่ี  07/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  (ส านักปลัดเทศบาล)     
ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ   
ต้ังแต่หน้าท่ี 15 - หน้าท่ี  17 เป็น ญัตติท่ี  08/2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(กองช่าง) ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ 
และในหน้าท่ี  17 - หน้าท่ี  20  เป็นเรื่องอื่นๆ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ท าการตรวจและรับรองรายงานการประชุมแล้ว 
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูทีละหน้าว่ามีผู้ใดจะแก้ไขตรง
ใหนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล  ขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ เป็นล าดับต่อไป  

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายต่อรายงานการประชุมข้างต้นอีกหรือไม่ 
หากไม่มีแล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลหาก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสมัย 
สามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖6 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม ๒๕๖6 โปรด      
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         
11 เสียง 
                 ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล)                           

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
      3.๑  ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 10/2566 เร่ือง  ขอเสนอร่าง            
                                        เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 
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นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

เข้าสู่การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  สมัยสามัญสมัยท่ี   3  ครั้งท่ี  1  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาโดยได้จัดระเบียบวาระไว้  ดังนี้ 
3.1  ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 
       3.1.1   วาระท่ี  1  (ข้ันรับหลักการแห่งร่าง) 
       3.1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
       3.1.3   ก าหนดห้วงเสนอระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 

3.2 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล)  

3.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับมอบการอุทิศท่ีดินของนายศักด์ิ    
แสนยางนอก  ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านตาด (กองช่าง) 

3.4 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง)  

3.5 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองคลัง)  

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2554  ข้อ  45  วรรคท้าย “ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ” ประกอบข้อ  47  ก าหนดว่า  “ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร” 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ผมนายชาตรี  สารีจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด  ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖7  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้น  
เป็นเทศบัญญัติซึ่งเป็นกฎในการต้ังงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปี  



๕ 
 

เพื่อใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ี  ท้ังนี้  ตามมาตรา  60  
มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี  14)  พ.ศ.2562 
เหตุผล โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  23  ก าหนดให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15  สิงหาคม  ซึ่งเป็นการเร่งรัด
เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลบังคับใช้ให้ทันในวันเริ่มปีงบประมาณ  
ประกอบหนังสือท่ี  มท 0808.2/ว5147  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2566  
เรื่อง  แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2567  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจ้ังงบประมาณด้านรายรับ     
จากรายได้ท่ีจัดเก็บเอง  ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประมาณการ
รายรับไว้  จ านวน  81,500,000  บาท  และต้ังบประมาณรายจ่ายต้ังไว้  
จ านวน  81,500,000  บาท  เพื่อด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะด้าน
ต่างๆ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถตอบสนองต่อความต้องการ  และ
แก้ ไขปัญหาความ เดือนร้อนของประชาชนไ ด้อย่ างมีประ สิทธิภาพ             
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก  ความสงบและปลอดภัยรวมท้ัง        
คว าม เป็น อยู่ ท่ี ดี ของประชาชนตามแนวนโยบ ายของรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  นายกเทศมนตรีต าบลบ้ านตาด  จึงขอเสนอ             
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567       
ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  โดยการจัดท างบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็น
การจัดท างบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  รายรับเท่ากับรายจ่ายรายละเอียด
ปรากฎตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2567  ท่ีได้เสนอมาพร้อม  เทศบัญญัตินี้  และขอมอบปลัดเทศบาลต าบล
บ้านตาดในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดด้วย 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงไปแล้วส่วนหนึ่ง  ผมจะขออนุญาตแถลง
สถานการณ์คลังต่อจากท่านนายกเทศมนตรี  ดังนี้ 
1.สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ณ  วันท่ี  

วันท่ี  17  กรกฎาคม  พ.ศ.2566  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  74,996,300.81  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  103,976,935.27  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  17,791,193.95 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  



๖ 
 

1  โครงการ  รวม  30,000.00  บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน  จ านวน  8  โครงการ  
รวม  640,648.00  บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน  10,097,655.85  บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
2.1  รายรับจริง  จ านวน  81,087,080.22  บาท  ประกอบด้วย 
      หมวดภาษีอากร                  จ านวน  278,597.25  บาท 
      หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
                                          จ านวน  369,186.80       บาท 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน  303,920.95       บาท 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์ 
                                          จ านวน            0.00        บาท  
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน  186,971.23       บาท 
      หมวดรายได้จากทุน              จ านวน            0.00        บาท 
      หมวดรายได้ภาษีจัดสรร          จ านวน  47,726,458.99  บาท 
      หมวดเงินอุดหนุน                 จ านวน  32,221,945.00   บาท 
2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน     
       134,446.68  บาท 
2.3   รายจ่ายจริง  จ านวน  66,329,800.21  บาท  ประกอบด้วย 
       งบกลาง                   จ านวน  22,320,596.51   บาท 
       งบบุคลากร                จ านวน  19,588,731.94   บาท 
       งบด าเนินงาน             จ านวน  13,882,441.76   บาท 
       งบลงทุน                   จ านวน    6,532,540.00   บาท 
       งบเงินอุดหนุน             จ านวน    3,995,490.00   บาท 
       งบรายจ่ายอื่น              จ านวน        10,000.00   บาท 
2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      
       จ านวน  134,446.68  บาท 
2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี   
      จ านวน  3,746,500.00  บาท 
2.6  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  
       จ านวน 1,047,000.00  บาท 
2.7  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 
ต่อหน้าท่ี  5  ซึ่ งเป็นค าแถลงงบประมาณรายรับ   เปรียบเทียบสามปี
ประกอบด้วยรายรับจริงปี  2565  ประมาณการปี  2566  และประมาณ
การปี  2567  รายละเอียดดังนี้ 
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1.รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 
ปี  2565 

ประมาณการ 
ปี  2566 

ประมาณการ 
ปี  2567 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 278,597.25 219,500.00 251,500.00 
หมวด 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ  และ 
ใบอนุญาต 

369,186.80 344,800.00 320,300.00 

หมวดรายได้จาก 
ทรัพย์สิน 

303,920.95 270,000.00 300,000.00 

หมวดรายไ ด้จาก
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  
และกิจการพาณิชย์ 

0.00 5,000.00 0.00 

หมวด 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

186,971.23 450,700.00 202,200.00 

หมวดรายได้ 
จัดเก็บเอง 

1,138,676.23 1,290,000.00 1,074,000.00 

รวมรายได้         
ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร 47,726,458.99 40,710,000.00 42,926,000.00 
รวมรายได้         
ที่รัฐบาล 
เก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

47,726,458.99 40,710,000.00 42,926,000.00 

รายได้ที่รัฐบาล 
อุดหนุนใหอ้งค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   

หมวดเงินอุดหนุน 32,221,945.00 36,000,000.00 37,500,000.00 
รวมรายได้ 
ที่ รัฐบาลอุดหนุน
ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

32,221,945.00 36,000,000.00 37,500,000.00 

รวม 81,087,080.22 78,000,000.00 81,500,000.00  
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ต่อหน้าท่ี  6  ด้านรายจ่าย  โดยเปรียบเทียบ  3  ปี  ประกอบด้วยรายจ่ายจริง
ปี  2565  ประมาณการ  ปี  2566  ประมาณการ  ปี  2567  

2.รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี  2565 
ประมาณการ 
ปี  2566 

ประมาณการ 
ปี  2567 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 22,320,596.51 26,535,358.00 26,165,110.00 
งบบุคลากร 19,588,731.94 27,645,022.00 29,984,520.00 
งบด าเนินงาน 13,882,441.76 16,722,020.00 18,123,963.00 
งบลงทุน 6,532,540.00 2,975,200.00 2,323,807.00 

 
 

งบอุดหนุน 3,995,490.00 4,112,400.00 4,892,600.00 
งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
รวมรายจ่ายจาก
งบประมาณ 

66,329,800.21 78,000,000.00 81,500,000.00 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รายละเอียดปรากฏตามเล่มร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ซึ่งได้ส่งให้ท่านได้พิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว 
ส าหรับระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ  ญัตติ  เสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 ขอเรียนช้ีแจง        
แก่ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
3.1.1 วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการแห่งร่าง)  ระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้แก่ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  ข้อ  45  วรรคสอง  ก าหนด
ว่า”ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่วันท่ีสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น”  ประกอบข้อ  47  ก าหนดว่า  “ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”  ดังนั้นวาระท่ี  1  ซึ่งนายกเทศมนตรีได้แถลงต่อท่ี
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ไปแล้วนั้น  ก่อนลงมติรับหลักการ  ประธานสภา
ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ  
พอสมควร 
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นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปแล้ว  
ประกอบกับปลัดเทศบาล  ได้ช้ีแจงกฎหมาย  ข้อระเบียบท่ีเกี่ยวข้องไปแล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย  จะอภิปราย  เชิญครับ  

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียน
ปรึกษา  ขอให้ท่ีประชุมได้อ่านและพิจารณาไปทีละหน้าดีไหมครับ   

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียน
สอบถาม  ตามร่างเทศบัญญัติท่ีท่านายกเทศมนตรีได้เสนอมานั้น ในหน้าท่ี 4  
งบกลาง  22,320,596.51  บาท  ส่วนในหน้าท่ี  6  นั้น งบกลาง    
จ านวน  26,165,110.00  บาท  ท าไมถึงแตกต่างกันครับ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขออนุญาตช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี้  ในหน้าท่ี  4  นั้น  เป็นการ
แถลงงบประมาณ  ส าหรับการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565  ส่วนใน
หน้าท่ี  6  นั้นเป็นการประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียน
สอบถาม  ตามร่างเทศบัญญัติท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมานั้น  ในหน้าท่ี 
6  งบบุคลากร  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 นั้น  27,645,596.51  
บาท ส่วนใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบบุคลากร  ต้ังไว้  จ านวน 
29,984,020.00  บาท  ไม่ทราบว่าเรามีแผนท่ีจะจ้างบุคลากรเพิ่มเติม
หรือไม่คะ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขออนุญาตช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี้  งบบุคลากรตามพระราชบัญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 14)  พ.ศ.2562  ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนอย่างอื่นของ
น ายก เทศมนตรี   ร อ งน ายก เทศมนตรี   ป ร ะ ธ านสภา เทศบาล                
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   และการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ          
สภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2557  แยกส่วนส าคัญเป็น  3  ส่วนดังนี้ 

1) ฝ่ายบริหารของเทศบาล 
2) ฝ่ายสภาเทศบาล 
3) ฝ่ายประจ า  อันได้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

ต่างๆ 
การต้ังค่าตอบแทนของสมาชิกเป็นกฎหมายท่ีต้องตราเป็นครั้งๆไป  

เงินเดือนของข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปี  เงินเดือนของพนักงานจ้างก็มีการปรับ



๑๐ 
 

เพิ่มขึ้นทุกปีตามกฎหมายเช่นกันครับ  ท้ังสามส่วนนี้มีการปรับเพิ่มขึ้น
ท้ังหมดครับ 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ดิฉัน นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตเรียน
สอบถาม  ตามร่างเทศบัญญัติท่ีท่านายกเทศมนตรีได้เสนอมานั้น  ในหน้าท่ี 
6  งบลงทุน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 นั้น  2,975,200.00 บาท    
ส่วนใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ต้ังไว้ จ านวน 2,323,807.00  
บาท ไม่ทราบว่าท าไมถึงลดลงคะ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขออนุญาตช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี้  งบลงทุน  จะสัมพันธ์กับ
รายจ่ายประจ าครับ  เมื่อรายจ่ายประจ าเพิ่มขึ้นงบลงทุนก็จะลดลงครับ   
การต้ังเงินเดือนซึ่งเป็นรายจ่ายประจ ามีระเบียบกฎหมายตราไว้ชัดเจน      
เทศบาลจึงต้องต้ังงบประมาณ  รายรับ  และรายจ่ายตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด   ซึ่งรายรับแยกเป็น 
1)ภาษีจัดเก็บเอง 
2) ภาษีจัดสรร 
3) เงินอุดหนุน 
การต้ังงบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือนผูกพันกับกฎหมายห้ามตัดท้ิง      
เดิมในงบทงทุนผมได้เสนอประมาณการไว้ประมาณ 700,000  บาท      
ท้ังนี้ คณะบริหารได้พิจารณาแล้ว  ให้ต้ังประมาณการจ่ายด้านงบทงทุน  
2,323,807.00  บาท  ลองพิจารณางบประมาณท้ังหมด  เช่น  งบกลาง  
กระทบกับ  งบรายจ่ายเป็นงบประมาณท่ีบังคับให้ต้ัง  เช่น  งบเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ซึ่งผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนทุกปี  เพราะฉะนั้น
งบประมาณท่ีก าหนดวัตถุประสงค์มา  จึงท าให้ไม่สามารถต้ังงบประมาณได้
ตามใจ  จึงท าให้เทศบาลต้ังได้แค่  2,323,807.00  บาท  เท่านั้น  และ
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  รายการท้ังหมดอ้างอิงจากปีงบประมาณ  พ.ศ.
2566  ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอะไรเลย  เป็นงบประมาณท่ีได้
ต้ังตามกฎหมายครับ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าช้ีแจงงบประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปแล้ว  ประกอบกับปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงกฎหมาย  ข้อระเบียบ     
ท่ีเกี่ยวข้องไปแล้ว  สามชิกสภาเทศบาลท่านใด  สงสัย  จะอภิปราย เชิญครับ   

ที่ประชุม       รับทราบ/ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลประสงค์จะอภิปราย 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ในล าดับถัดไป
ประธานสภาเทศบาลจะขอมติท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2567  โปรดยกมือขึ้น 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  จ านวน 11 เสียง 
                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

     งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 ยังอยู่ในเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  การแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมแห่งนี้ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ล าดับถัดไปในระเบียบวาระการประชุมข้อ  3.1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2567  ซึ่งเป็นไปตามข้ันตอนแห่งระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2554  
ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติหลักการแล้วถ้าต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภา
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
กล่าวคือ  ประธานสภาต้องส่งร่างเทศบัญญัติฯไปยังคณะกรรมการ 
ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 
1)คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2)คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ  104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีกระท ากิจการ  หรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่ในกิจการสภาท้องถิ่นแล้ว  รายงานต่อสภาท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ  105  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความ
จ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1)คณะกรรมการสามัญประจ าสภา 
2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3)คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4)คณะกรรมการอื่นๆตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ประกอบข้อ  107  วรรคสาม  การเสนอช่ือให้เสนอช่ือได้ไม่จ ากัดจ านวน
เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  12  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้ันตอนแห่งระเบียบฯท่ีกล่าวมาจึงขอให้
สภาเทศบาลได้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติและคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในล าดับต่อไป 



๑๒ 
 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายให้ทุกท่านได้
ทราบแล้ว  ตามขั้นตอนจึงขอให้สภาเทศบาลฯแห่งนี้ไ ด้เสนอจ านวน
คณะกรรมการว่าท่านเห็นสมควรก าหนดจ านวนเท่าใด  เรียนเชิญ 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอ
คณะกรรมการแปญัตติ  จ านวน  5  คนค่ะ 

นางสุจิตรา  สอนสุภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉัน  นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอรับรองการ
ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติของนางสาวสุภาพร สร้อยโพธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ท่ีเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  
คนค่ะ 

นายเทพริทธิ์  ประทุทสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอรับรอง
การก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติของนางสาวสุภาพร สร้อยโพธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ท่ีเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  5  
คนครับ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  เสนอ
จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่หากไม่มีประธานสภาเทศบาลจะขอมติต่อท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวน  5  คนโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  5  คน 
      จ านวน 11 เสียง 

                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
      งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามมติท่ีประชุมได้เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไป
แล้วนั้น  ล าดับถัดไปจะเป็นการเสนอรายช่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ท้ังนี้การเสนอรายช่ือจะคัดเลือกไปทีละคน  จนครบ  5  คน  มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น  หรือมีข้อสงสัย  หากไม่มีเชิญ
ท่านเสนอรายช่ือได้  เชิญนายไทยแลนด์  ไชยเทพ 

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเรียน
สอบถามว่าคณะกรรมการแปรญัตติสามารถเสนอค าแปรญัตติได้หรือไม่ครับ 

 



๑๓ 
 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตอบค าถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ  
เชิญครับ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ขออนุญาตช้ีแจงตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม  กรณีกรรมการแปรญัตติมี  2  
สถานะ  ดังนี้ 
1)เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
2)เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
เพราะฉะนั้นจึงสามารถแปรญัตติได้  แต่พึงระวังว่าจะอภิปรายในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลหรือฐานะคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีท่านใดสงสัย  หรือจะอภิปรายเพิ่มเติม  ไหมครับ  หากไม่มีแล้ว
ประธานสภาเทศบาล  จะขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือตามมติท่ีประชุมได้
เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนั้น  ล าดับถัดไป
จะเป็นการเสนอรายช่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังนี้การเสนอ
รายช่ือจะคัดเลือกไปทีละคน  จนครบ  5  คน  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น  หรือมีข้อสงสัย  หากไม่มีเชิญท่านเสนอรายช่ือได้ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอ  
นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ดิฉัน  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอรับรอง
การเสนอช่ือนายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางสุมาลี  โฮมชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ดิฉัน  นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรองการเสนอ
ช่ือนายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติค่ะ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ได้เสนอ
ช่ือนายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผู้รับรองคนท่ี  1  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
ผู้รับรองคนท่ี  2  นางสุมาลี  โฮมชัย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอรายช่ืออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม      รับทราบและไม่มีใครเสนอรายชื่อเพิ่มอีก 



๑๔ 
 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ถ้า ไม่ มี ท่ าน ใดจะ เสนอราย ช่ืออี ก   ตามข้อ   14  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ถ้ามีการ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือกดังนั้น จึงถือว่านายไทยแลนด์ ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ได้รับเลือก  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ได้เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี  2 ต่อไป เชิญ นางสุจิตรา สอนสุภาพ 

นางสุจิตรา  สอนสุภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ดิฉัน  นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอ        
นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรอง
การเสนอช่ือนายเทพริทธิ์   ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1      
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรองการ
เสนอช่ือนายเทพริทธิ์   ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1           
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นางสุมาลี  โฮมชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ดิฉัน  นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรองการเสนอ
ช่ือนายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติค่ะ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ได้เสนอช่ือ   
นายเทพริทธิ์ ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผู้รับรองคนท่ี  1  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
ผู้รับรองคนท่ี  2  นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี 
ผู้รับรองคนท่ี  3  นางสุมาลี  โฮมชัย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด       
จะเสนอรายช่ืออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม      รับทราบและไม่มีใครเสนอรายชื่อเพิ่มอีก 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ถ้า ไม่ มี ท่ าน ใดจะ เสนอราย ช่ืออี ก   ตามข้อ   14  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ถ้ามีการ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือกดังนั้น จึงถือว่านายเทพริทธิ์   ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล    
เขต  1  ได้รับเลือก  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ได้ เสนอรายช่ือผู้สมควร



๑๕ 
 

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี  3  ต่อไป  เชิญ         
นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ 

นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกี ยรติทุกท่าน    
กระผม  นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ขอเสนอ        
นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ขอรับรอง
การเสนอช่ือนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   ขอรับรอง
การเสนอช่ือนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1       
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ได้เสนอช่ือ   
นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผู้รับรองคนท่ี  1  นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง 
ผู้รับรองคนท่ี  2  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอรายช่ืออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม       รับทราบและไม่มีใครเสนอรายชื่อเพิ่มอีก 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ถ้า ไม่ มี ท่ าน ใดจะ เสนอราย ช่ืออี ก   ตามข้อ   14  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ถ้ามีการ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือกดังนั้น จึงถือว่านางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล   
เขต  1  ได้รับเลือก  เชิญสมาชิก  สภาเทศบาล  ได้เสนอรายช่ือผู้สมควร
ไ ด้ รั บ เ ลื อ ก เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ ฯ  ค น ท่ี  4  ต่ อ ไ ป                   
เชิญ นายสงกา  รัตนงาม 

นายสงกา  รัตนงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
กระผม  นายสงกา  รัตนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเสนอ          
นายสุวิทย์   พิมพ์ศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ       
แปรญัตติ 

นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองการ
เสนอช่ือนายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นคณะกรรมการ



๑๖ 
 

แปรญัตติครับ 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ดิฉัน  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ขอรับรอง
การเสนอช่ือนายสุวิทย์   พิมพ์ศ รี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายสงกา  รัตนงาม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ได้เสนอช่ือ       
นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เป็นคณะกรรมการ      
แปรญัตติฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผู้รับรองคนท่ี  1  นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี 
ผู้รับรองคนท่ี  2  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอรายช่ืออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม       รับทราบและไม่มีใครเสนอรายชื่อเพิ่มอีก 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ถ้า ไม่ มี ท่ าน ใดจะ เสนอราย ช่ืออี ก   ตามข้อ   14  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ถ้ามีการ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือกดังนั้น จึงถือว่านายสุวิทย์  พิมพ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ได้รับเลือก  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ได้เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนท่ี  5  ต่อไป  เชิญ  นางสาวสุภาพร  
สร้อยโพธิ์ 

นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
ดิฉัน  นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอ          
นางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ   
แปรญัตติ 

นางสาวปรางทอง  อนุอัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ดิฉัน  นางสาวปราทอง  อนุอัน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ขอรับรองการ
เสนอช่ือนางสุ จิตรา  สอนสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 

นางสุมาลี  โฮมชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
ดิฉัน  นางสุมาลี  โฮมชัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 ขอรับรองการเสนอ
ช่ือนางสุจิตรา  สอนสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติค่ะ 

นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 ขอรับรอง
การเสนอช่ือนางสุจิตรา  สอนสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 



๑๗ 
 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ได้เสนอ
ช่ือ นางสุจิตรา  สอนสุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
ผู้รับรองคนท่ี  1  นางสาวปรางทอง  อนุอัน 
ผู้รับรองคนท่ี  2  นางสุมาลี  โฮมชัย 
ผู้รับรองคนท่ี  3  นายสิทธิ์พงษ์  อินทร์ค าดี มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอรายช่ืออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม      รับทราบและไม่มีใครเสนอรายชื่อเพิ่มอีก 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ถ้า ไม่ มี ท่ าน ใดจะ เสนอราย ช่ืออี ก   ตามข้อ   14  แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ถ้ามีการ
เสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงต าแหน่งละคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือกดังนั้น จึงถือว่านางสุจิตรา  สอนสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ได้รับเลือก ตามท่ีสภาเทศบาลได้เสนอรายช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  จ านวน 5 คน  และได้เลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น  ผมจึงขอ
สรุปให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ดังนี้ 
1.นายไทยแลนด์ ไชยเทพ 

      2.นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
      3.นางสาวสุภาพร  สร้อยโพธิ์ 
      4.นายสุวิทย์  พิมพ์ศรี 
      5.นางสุจิตรา  สอนสุภาพ 

ล าดับถัดไปจะเป็นระเบียบวาระข้อ  3.1.3  การก าหนดห้วงระยะเวลาใน  
การเสนอค าแปรญัตติ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อ
ท่ีประชุมแห่งนี้ 

นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาติ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2554  ข้อ  49  วรรคสอง  ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภา
จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้เสนอข้อระเบียบต่อท่ีประชุมแห่งนี้ไปแล้ว  
จึงขอปรึกษาสภาเทศบาลฯแห่งนี้ในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ 

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 ขอเสนอ  
ห้วงเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างวันท่ี  8 -10  สิงหาคม 2566  



๑๘ 
 

เวลา  08.30 น.  -16.30 น.  การปฏิบัติหน้าท่ี  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  เขต  
2  ได้เสนอห้วงเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างวัน ท่ี  8 -10  
สิงหาคม  2566  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  การปฏิบัติหน้าท่ี     
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  หากไม่มีประธานสภาเทศบาลจะขอมติท่ี
ประชุมแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  ห้วงระยะเวลาในการ
เสนอค าแปรญัตติระหว่างวันท่ี  8-10  สิงหาคม  2566 เวลา 08.30 น. 
-16.30 น.  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก าหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ 
      จ านวน 11 เสียง 

                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
      งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.2  การพิจารณาญัตติ           
คณะผู้บริหาร  เลขท่ี 09/2566 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ส านักปลัดเทศบาล) เนื่องจากขณะนี้เวลา  12.10 น. แล้ว  ประธานสภา
เทศบาลจึงขอพักการประชุม  เพื่อรับประทานอาหารกลางกัน และขอนัด
การประชุมในช่วงบ่าย  เวลา  13.10  น. 

       -พักรับประทานอาหารกลางวัน- 

 3.2 ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 09/2566 เร่ือง  ขออนุมัติโอน   
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

       (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.2  การพิจารณาญัตติ
คณะผู้บริหาร  เลขท่ี 09/2566 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส านักปลัด) เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารี จันทร์   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด       
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับความเห็นชอบ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    



๑๙ 
 

ของเทศบาลต าบลบ้านตาดและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วโดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖5  เป็นต้นมา 
บัดนี้  เทศบาลต าบลบ้านตาดมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๓ 
หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗     
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ  โอนเพิ่ม โอนลด  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๖๓ 
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

     โอนลด  
๑. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 งานบริหารทั่วไป 
 งบบุคลากร 
 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
 ต้ังไว้  5,450,00๐  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ตามอัตราตามท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 -2566) และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติมโดยค านวณต้ังจ่ายไว้  จ านวน         
12 เดือน 

 
 
 

ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
งบบุคลากร  งบประมาณต้ังไว้  5,450,00๐  บาท  คงเหลือก่อนโอน 
จ านวน 1,825,399.21 บาท   โอนลดจ านวน  9,600  บาท   ยอด
คงเหลือหลังโอนลด จ านวน 1,815,799.21 บาท 
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด 1 รายการ  เป็นจ านวนเงิน  9,600  บาท 
(เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

2. แผนงานบริหารทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
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      หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวงจรปิด)  

               รายการ กล้องวงจรปิด ต้ังไว้   9,600    บาท 
 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง Analog  ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล  
จ านวน 4 ตัว  พร้อมสายสัญญานส าหรับกล้องวงจรปิดและค่าติดต้ัง  ท้ังนี้
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จึงจ าเป็นต้องใช้ราคาใน
ท้องตลาด  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงินจ านวน  9,600  บาท  
(เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่รวม 1 รายการ  เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น   9,600  บาท  (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นการด าเนินการเพื่อทดแทนกล้องท่ีช ารุด 4 
ตัว โดยมีวัตถุประสงค์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความ
มั่นใจกับประชาชนในมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม 

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวดท่ี ๔ การ
โอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อไป 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  ต่อท่ี
ประชุมสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หาก
ประสงค์จะอภิปรายขอให้ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา
เทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมใน
ล าดับต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล) เชิญนายเทพริทธิ์  
ประทุมสอน  ครับ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
กระผม  นายเทพริทธิ์   ประทุมสอน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1          
ขออนุญาตสอบถามกรณีการโอนเงินงบประมาณนี้  เข้าใจว่าน่าจะเคยมีการ
เสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว  ยังไม่ได้มีการจัดซื้อหรืออย่างไร  และกล้องวงจร
ปิดท้ัง 4  ตัวจะใช้ติดท่ีใหนบ้างครับ 
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นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงกรณีนี้ให้ท่ีประชุมได้รับทราบและพิจารณา
ต่อไป  เชิญครับ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารีจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขออนุญาต
ช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีกล้องวงจรปิด  4  ตัวนี้เป็นการซื้อแทนจุดเดิมท่ีช ารุด  
ส่วนกรณีเคยได้มีการขอความเห็นชอบแล้วนั้น  กรณีนั้นไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตรงบริเวณสวนเกษตร  ซึ่ งตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 การจัดซื้อ
จัดจ้างค่าจ้างเหมาบริหารจะมากกว่าราคาครุภัณฑ์ไม่ได้  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้ครับ  ส าหรับกล้องวงจรปิด  4  ตัวนี้เป็นการซื้อใหม่
แทนจุดเดิมในส านักงานท่ีช ารุดครับ 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปราย
ขอให้   ยกมือขึ้น  เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงาน
ตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปราย
หรือไม่ หากไม่มีแล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไป สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (ส านักปลัดเทศบาล)   

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.    
  2566(ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 11 เสียง 

                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
   งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 

 3.3 ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 12/2566 เร่ือง  ขอความเห็นชอบใน
การรับมอบการอุทิศที่ดินของนายศักด์ิ  แสนยางนอก  ให้แก่เทศบาล
ต าบลบ้านตาด(กองช่าง) 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.3  การพิจารณาญัตติ คณะ
ผู้บริหาร  เลขท่ี 12/2566 เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการรับมอบอุทิศท่ีดิน
ของนายศักดิ์ แสนยางนอก ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านตาด(กองช่าง) เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารีจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับขอความเห็นชอบในการรับ
มอบอุทิศท่ีดินของนายศักด์ิ  แสนยางนอก ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านตาด   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ เนื่องด้วยนายศักด์ิ แสนยางนอก อยู่บ้านเลขท่ี 23 หมู่ ท่ี 12 
ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเจ้าของ
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กรรมสิทธิ์ท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 131307 เล่ม 1314 หน้า 7 ต าแหน่ง
ท่ีดินระวาง 5543 IV 6012  เลขท่ีดิน 84  หน้าส ารวจ 6691 ต าบล
บ้านตาด เนื้อท่ี 12 ไร่ 20 ตารางวา ท่ีดินต้ังอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านตาด 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้อุทิศท่ีดินบางส่วนของโฉนดท่ีดิน
เลขท่ี 131307 เล่ม 1314 หน้า 7 ต าแหน่งท่ีดินระวาง 5543 IV 
6012  เลขท่ีดิน 84  หน้าส ารวจ 6691  ต าบลบ้านตาด เป็นเนื้อท่ี
ประมาณ 50 ตารางวา ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลต าบลบ้านตาด เพื่อให้
เทศบาลต าบลบ้านตาด น าไปใช้ประโยชน์เป็นทางผ่านของน้ า หรือจัดท า
โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีบ้าน
ผ่ าน ศึก  2  ห มู่ ท่ี  4  ต า บล บ้ า นตาด  หรื อ จั ดท า โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ                
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อหมู่บ้านผ่านศึก 2 หมู่ท่ี 4 หรือประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลบ้านตาด  
เหตุผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 การโอนหรือ
อุทิศท่ีดินให้แก่รัฐโดยให้ใช้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เมื่อแสดงเจตนาอุทิศ
ให้แล้ว ท่ีดินดังกล่าวก็ย่อมตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์
ทันที และการอุทิศท่ีดินดังกล่าวเป็นกรณีการอุทิศท่ีดินท่ีมีเงื่อนไขว่าส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์เป็นทางผ่านของน้ า หรือจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีบ้านผ่านศึก 2 หมู่ท่ี 4 ต าบล
บ้านตาด หรือจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อหมู่บ้านผ่านศึก 
2 หมู่ท่ี 4 หรือประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านตาด ดังนั้น เพื่อให้การรับ
มอบการอุทิศท่ีดินดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบกฎหมาย 
เทศบาลต าบลบ้านตาดจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อ
ขอความเห็นชอบในการรับมอบการอุทิศท่ีดินของ นายศักด์ิ แสนยางนอก 
ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต าบลบ้านตาด
ต่อไป 

จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากประสงค์จะอภิปราย
ขอให้  ยกมือขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัว
ต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
หากไม่มีแล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อ ไป สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเห็นชอบในการรับมอบอุทิศท่ีดินของนายศักด์ิ  แสนยางนอก  
ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านตาด(กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม           เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการรับมอบการอุทิศที่ดินของนายศักด์ิ  แสนยางนอก     
          ให้แก่เทศบาลต าบลบ้านตาด(กองช่าง)  จ านวน 11 เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
           งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 
 



๒๓ 
 

           3.4 ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 11/2566 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงิน   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566(กองช่าง) 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.4  การพิจารณาญัตติ   
คณะผู้บริหาร  เลขท่ี 11/2566 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
(กองช่าง) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารีจันทร์  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับขอความเห็นชอบในการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของเทศบาล   
ต าบลบ้านตาด และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแล้วโดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านตาด     
มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ท้ังนี้  สามารถกระท าไ ด้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ฉะนั้น เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ สูง สุด           
ต่อประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 

 

 ๑. โอนลด  
 

กองช่าง 
                   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

         งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
                   งบ บุคลากร 
                   หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 

         ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 



๒๔ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ตามอัตราและต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน  

                     -  งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  2,174,190  บาท 
                     -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 993,764.91  บาท   
                    -  โอนลด จ านวน  31,800  บาท   
                     -  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  961,964.91 บาท 

           งบประมาณที่ขออนุมัติโอนลดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  31,8๐๐ บาท  
(สามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
๒. โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

                   แผนงาน     อุตสาหกรรมและการโยธา 
                   งาน       งานก่อสร้าง 
                   งบ      ลงทุน 
                   หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   ประเภท      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมฝา
ปิดบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเด่ือ หมู่ที่ 9 (สายทางบ้าน
นายเชษ ศรีพะลาน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมฝาปิดบ่อ
พักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเด่ือ หมู่ท่ี 9 (สายทางบ้านนายเชษ 
ศรีพะลาน) ปริมาณงาน ท่อระบายน้ า PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 
นิ้ว พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณต้ังไว้ 31,800 บาท
(สามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2/2566) หน้า 3 ข้อ 5 
  งบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  

                  เงิน 31,8๐๐ บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
   

ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวดท่ี 
๔ การโอนและแก้ ไขเป ล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ  ๒๗         
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6 ต่อไป 
 



๒๕ 
 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  
ต่อท่ีประชุมสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  หากประสงค์จะอภิปรายขอให้  ยกมือขึ้น เมื่อได้รับอนุญาต
จากประธานสภาเทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และ
ด าเนินการอภิปราย  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี
แล้ว ประธานฯจะขอมติท่ีประชุมในล าดับต่อไป สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กองช่าง)  โปรดยก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม                  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น  
                 รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566(กองช่าง)  
                  จ านวน 11 เสียง 

                       ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

                  งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 

                   3.5 ญัตติคณะผู้บริหาร  เลขที่ 13/2566 เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงิน          
                 งบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี             
                 งบประมาณ  พ.ศ.2566(กองคลัง)                  

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

การประชุมสภาเทศบาลอยู่ในระเบียบวาระท่ี  3.5  การพิจารณาญัตติ           
คณะผู้บริหาร  เลขท่ี 13/2566 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566 (กองคลัง) เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภา
แห่งนี้ 

นายชาตรี  สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายชาตรี  สารี จันทร์   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด       
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาดเพื่อขอรับขอความเห็นชอบ
ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2566 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของเทศบาล
ต าบลบ้านตาด และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติแ ล้วโดยมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นมา บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้าน
ตาดมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ท้ังนี้ สามารถกระท าได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63     หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ 



๒๖ 
 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านตาด มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ฉะนั้น เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ สูงสุด        
ต่อประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่  ดังรายการต่อไปนี้ 

     ๑.ขออนุมัติโอนลด 

   แผนงาน บริหารทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   งบ  บุคลากร 
   หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
   ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลตาม
อัตราและต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
2566) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ จ านวน 12 เดือน 
งบประมาณต้ังไว้  2 ,177,100.00 บาท มี งบประมาณคงเหลือ 
1,358,903.00 บาท ขอโอนลดครั้ งนี้  3,000.00 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 1,355,903.00 บาท  

ขออนุมัติโอนลด จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
๒.ขออนุมัติโอนลด  

แผนงาน บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     -     

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 
นิ้ว) จ านวน  17,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี      
ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จ านวน 1 หนวย 

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
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 - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน       
1 หนวย 

 - มี DVD-RW 1 หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จ านวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย 

ขออนุมัติโอนลด  จ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  รวมขออนุมัติโอนลด ทั้งสิ้นจ านวน 20,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 

  3.ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่   

แผนงาน บริหารทั่วไป 
งาน   บริหารงานคลัง 
งบ  ลงทุน 
หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

   

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งนี้ 3,000.00 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 
แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี     
ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จ านวน 1 หนวย 

 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน   
         ระดับ (Level) 

           เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
 - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB    
        หรือ ชนิด Solid State 
 Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย 
 - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
        Base-T หรือดีกวา จ านวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
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 - มีแปนพิมพและเมาส 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย 

ขออนุมัติโอนเพิ่ม เพือ่ต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 20,000 บาท (สอง 
หม่ืนบาทถ้วน) 

รวมขออนุมัติโอนเพิ่ม เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ทั้งสิ้นจ านวน 20,๐๐๐ บาท  
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

   

 ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวดท่ี ๔      
การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๗ เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ต่อไป 

นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  ต่อท่ี
ประชุมสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่       
หากประสงค์จะอภิปรายขอให้ ยกมือขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา
เทศบาลจึงขอรายงานตัวต่อท่ีประชุม  และด าเนินการอภิปราย  มีท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ประธานฯ จะขอมติท่ีประชุมใน
ล าดับต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
(กองคลัง)โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม          เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    
         ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566(กองคลัง) จ านวน 11 เสียง 

                   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
          งดออกเสียง 1 เสียง (๑. นายบุญเลี่ยม  พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองอื่นๆ 
นายบุญเล่ียม  พิมพ์ศรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  การประชุมวันนี้ 
ได้ด าเนินการครบทุกวาระแล้ว  เข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ  สมาชิก         
สภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสอบถามข้อปรึกษา
ราชการ ท่านสามารถสอบถามในท่ีประชุมแห่งนี้ได้ เชิญครับ 

นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายสมจิต  จันทร์ชิรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ก่อนอื่น
ต้องกล่าวขอบคุณไปยังท่านนายกเทศมนตรีในการบริหารและติดต่อ
ประสานงานต่างๆ  เกี่ยวกับฝายน้ าล้นหมู่บ้านป่าขาม ท่ีช ารุดและ
ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีผู้น าหมู่บ้าน  บ้านสุขสมบูรณ์  ฝากมา
เกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหมู่บ้านสุขสมบูรณ์  
ปัจจุบันนี้เด็กๆภายในหมู่บ้านมีการเดินทางออกไปเรียนท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นประมาณ  20  คน จึงขอ
เรียนสอบถามว่า  จะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะสามารถสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในเขตหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ได้  เรื่องท่ีสองคือเรื่องเกี่ยวกับจุดเติม
น้ าส าหรับรถดับเพลิงภายในต าบลบ้านตาด  เพราะเกรงว่าในฤดูแล้งซึ่ง
เคยประสบปัญหาแต่ไม่มีจุดเติมน้ า  จึงอยากให้พิจารณาเกี่ยวกับจุดเติม
น้ าท่ีใกล้ท่ีสุดเพื่อเป็นการป้องกัญปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ครับ  และอีก
กรณีคือเกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา  ในปีงบประมาณนี้ทางคณะบริหาร
จะมีการด าเนินการหรือไม่ครับ 

นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายเทพริทธิ์  ประทุมสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีกับทีมงานกองช่าง  ช่วงนี้มีการบริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว  และขอฝากกรณีถนนเส้นบ้านอินทร์แปลง -หลุบหวาย      
ซึ่งท่านได้ออกไปตรวจสอบแล้ว  อาจเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกชุก  จึงไม่
สามารถไปด าเนินการได้  หากหยุดตกแล้วขอความอนุเคราะห์ให้เข้าไป
ด าเนินการด้วยครับ  และถนนเส้นอินทร์แปลง – สุขสมบูรณ์  ซึ่งกองช่าง
ได้ไปประมาณการเรียบร้อยแล้วนั้น  การสัญจรล าบากมาก  และกรณีคอ
สะพานบ้านอินทร์แปลง – ผ่านศึก  3  หมู่ ท่ี  6  เป็นหลุมเป็นบ่อ
เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะในช่วงฤดูฝน 

นายไทยแลนด์  ไชยเทพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายไทยแลนด์  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอขอบคุณ   
ท่านนายกเทศมนตรี  ในเรื่องการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  และขออนุญาตเสนอให้มี
โครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างในเทศบัญญัติทุกหมู่บ้านครับ  ซึ่งทางหมู่  
15 ก็มีความต้องการท่ีจะให้มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน  
ต้องด าเนินการอย่างไรหรือต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนครับ  ฝาก
เรื่องการติดต่อประสานงานกับประชาชนของพนักงานเทศบาล  หรือ
เจ้าหน้าท่ี  ซึ่งชาวบ้านท่ีมาติดต่อประสานงานไม่ได้รับการอ านวยความ
สะดวกเท่าท่ีควร  อยากเสนอให้มีกล่องรับความคิดเห็นในการรับบริการ  
ว่าผู้มารับบริการมีความประทับใจมากน้อยแค่ใหนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ครับ 

นายทรงศักดิ์  พลน้ าเท่ียง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม  นายทรงศักด์ิ  พลน้ าเท่ียง  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาต
ติดตามเกี่ยวกับถนนบ้านผ่านศึก  3  หมู่ท่ี  6 ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการ
ท าแผงกั้นถนนครับ  กรณีท่ี  2  ขอให้ซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เส้นทางบ้านตาด –บ้านผ่าน  ให้มีการน ายางมะตอยไปถมหลุมตามถนน 
ท่ีช ารุดหลังจากท่ีฝนหยุดตกครับ  กรณีท่ี  คลองส่งน้ าบ้านผ่านศึก 3    
หมู่ ท่ี  6 ต่อจากคอนกรีตเป็นหลุม  มีบ่อน้ าขัง  ขอความอนุเคราะห์     
ให้กองช่างออกไปส ารวจด้วยครับ  ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง 
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